

ประเทศ	ไทย
หมายเลขงานวิจัย	168
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)	ความคิดเห็นของสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการสมรส
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)	Opinions of Women in Chiang Mai City Municipality Toward Marriage
ผู้เขียน	ทัศนียา วงศ์จันทร์
หน่วยงานที่สังกัด	ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประเภทเอกสาร	รายงานการวิจัย
รายละเอียดของงานพิมพ์	รายงานการวิจัยขนาด 84 หน้า
วันที่พิมพ์	เมษายน 2544
ภาษา	ไทย
หน่วยงานที่ให้ทุน	ทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2533
คำหลัก	ความคิดเห็น สตรี การสมรส

บทคัดย่อ

ก. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีต่อการสมรส และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีที่มีต่อการสมรสโดยพิจารณาตามสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุ และรายได้ กลุ่มตัวอย่าง คือสตรีที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 500 คน

ข. ระเบียบวิธีวิจัย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC⁺ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ จำนวนและร้อยละ ประกอบคำอธิบาย

ค. ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบดังนี้

1. ด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสมรส พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า สามีควรมีอายุมากกว่าภรรยา สตรีเห็นว่าเงิน การมีบุตร คุณภาพทางอารมณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญของการสมรสและสตรียังเห็นด้วยว่าควรจัดพิธีสมรสให้ถูกต้องตามประเพณีตลอดจนต้องการ

จุดทะเบียนสมรส

2. ด้านสุขภาพจิตและการปรับตัว พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การสมรสเป็นสิ่งที่ดีงาม ช่วยทำให้ชีวิตมีความหมาย ได้รับการยอมรับจากสังคม ทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม ก็น่าสนใจที่ สตรีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การสมรสไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งแสดงถึงการประสบความสำเร็จในชีวิต และ เห็นด้วยว่า การอยู่เป็นโสดเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เป็นปัญหาของสังคม

3. ด้านบทบาทหน้าที่ของคู่สมรส พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าคู่สมรสควรช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว สมาชิกควรช่วยทำงานบ้าน คู่สมรสควรไปงานรับเชิญด้วยกัน ควรเปิดโอกาสให้แก่กัน และกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่ควรทำร้ายร่างกายของกันและกัน ควรช่วยกันทำงานเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ควรร่วมกันเลี้ยงดูบุตร ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันยามเจ็บป่วย ยกย่องให้เกียรติ และ ซื่อสัตย์ต่อกัน เคารพบุพการีของกันและกัน ตอบสนองทางเพศและร่วมกันจัดการด้านการเงินภายในครอบครัว

4. ด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีที่มีต่อการสมรสโดยพิจารณาตามสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุ และรายได้พบว่าสตรีมีความคิดเห็นต่อการสมรสไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง สถิติที่ .05